



สโมสรโรตารีสูพรรณบุรี

**Rotary club of Suphanburi**

ปีที่ 45 ฉบับที่ 31 วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

นายก นพ.จรรณพงศ์ บรมชนรัตน์

นายกสโมสรโรตารีสูพรรณบุรี ปีบริหาร 2559-2560

“โรตารี เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์”

# รายงานการประชุมประจำสัปดาห์

เริ่มประชุม เวลา 20.00 น.

วาระที่ 1 นาย. นพ.จรรณพงศ์ บรรณรัตน์  
นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม



วาระที่ 2 รทร.นิทัศน์ วัฒนการุณ  
ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร



@ วันนี้เป็นการประชุมประจำสัปดาห์ พุธที่ 8 มีนาคม 2560 โดยการนำของ นาย.นพ.จรรณพงศ์ บรรณรัตน์ ภายใต้บรรณกิจ “โรตารีเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์” ยินดีต้อนรับและขอแนะนำแขกที่มา เยี่ยมสโมสร ในวันนี้ คุณบุญชัย ทองวิเศษสุข (อดีตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี) , แอนน์ภัทพร ปัญจะธนะสาร, คุณจุฑารัตน์ - คุณชาลวูฒิ - คุณเพ็ญพิชญา ราศีนวลและนักเรียนแลกเปลี่ยน มิสเตอร์คาร์ลอส , รทร.เสมา อำนวยวิวัฒน์กุล นำขบวนกรองแครงกรอบ 1 ลูกใหญ่ อ.กวางสุข อ.อนุกุลวัฒนา ขนบปังสังขยา , รทร.คัชพนธ์ นนทเดชะ น้ำพริกกะปิ+ไข่ทอดหอม , อน.ศิระ รุ่งเรืองศรี นำหนังสือพิมพ์คนสุพรรณมาให้มวลมิตรโรตารีเรียนอ่านขอบคุณครับ

วาระที่ 2 ข่าวจากเลขฯ รทร.คัชพนธ์ นนทเดช



@ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมสองพันบุรีได้มีการจัดงาน ประกอบกับทางสโมสรโรตารีทวารวดี จังหวัดนครปฐม เชิญสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีไปร่วมงานฉลองตราตั้ง ในการก่อตั้งสโมสรใหม่ นายก่อก่อตั้ง คือนายกเบญจวรรณ ธรรมศิริพงษ์ เป็นบุตรสาวของผู้ว่าราชการ 3330 จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ โดยมี นายก นพ .จรรณพงศ์ บรรณรัตน์ , นายล.สมชัย โสภาศรีพันธ์ , รทร.คัชพนธ์ นนทเดชะ ร่วมกิจกรรมขอบคุณครับ

ข่าวจาก นายก นพ.จรรณพงศ์ บรรณรัตน์



ผมมีเรื่องที่จะอยากจะนำเรียนทุกท่านให้ทราบว่า วันที่ 17 มีนาคม 2560 ผมจะบวชลูกชายที่วัดปราสาททอง โดยจะเข้าอุปสมบทเวลา 8.30 น. ใช้เวลาทำพิธีคงเสร็จก่อนเพล ซึ่งจะมีเลี้ยงเพลพระบวชใหม่ผมก็ได้จัดโต๊ะเงินไว้รับรองสมาชิกที่ได้ศาลาการเปรียญซึ่งเป็นห้องแอร์ ผมก็ขอรบกวนเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกและแอนน์ทุกท่านนะครับไปร่วมให้เกียรติในครั้งนี้ด้วย ผมก็มี ลูกชายเพิ่งจะบวชคนนี้นั่นแรก ก็ต้องขอเรียนเชิญด้วยครับ

## ภาพการประชุมประจำสัปดาห์



## วาระการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งต่อไป วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมสองพันบุรี

- วาระที่ 1 นายกสโมสรเปิดประชุม
- วาระที่ 2 ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร
- วาระที่ 3 นายกแจ้งข่าว
- วาระที่ 4 สนเทศอาชีพ
- วาระที่ 5 สนเทศโรตารี
- วาระที่ 6 นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

ประธานสมาชิกภาพ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ก็กำหนดให้มีวันสถาปนาในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก็ขอแจ้งให้ท่านได้รับทราบ ในการจัดงานวันสถาปนาคณะกรรมการบริหารนี้จะจัดโดยผมเองก็ไม่ได้ ต้องสรรหาประธานจัดงาน ในโอกาสนี้ผมขอแจ้งให้มวลมิตรได้ทราบว่า ท่าน อน.กวางสุข อนุกุลวัฒนา ได้ให้เกียรติรับตำแหน่งประธานจัดงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2560-2561 ขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาตอบรับเป็นประธานสำหรับการประชุมวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560 เป็นการประชุม District Training Assembly ที่จังหวัดตรัง ณ โรงแรมธรรารินทร์ธนา จ.ตรัง ผู้ที่เข้าร่วมประชุมคือกรรมการ 5 ฝ่าย ผู้ช่วยภาคปีบริหาร 2560-2561 คือ นย.นพ จรูญพงศ์ ปร มธนรัตน์ และอีกหนึ่งเรื่อง ผมกำลังต้องการอาสาสมัครที่จะนำทีมไป ร่วมงาน สถาปนาสโมสรคู่มิตรที่จังหวัดอุดรธานี วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ส่วนงานที่จะไปอุดรก็ปรึกษากันอีกครั้งหนึ่งจะไปกันอย่างไร สโมสรแทมปินก็จะมาร่วมแสดงความยินดีในวันที่ 24 มิถุนายน เช่นเดียวกัน วันที่ 25 มิถุนายน สมาชิกจากแทมปินจะเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพฯ และในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 จะเดินทางมาที่สุพรรณบุรี ก็ต้องขออาสาสมัครท่านอดีตนายกอีกท่านที่เป็นผู้นำในการจัดงานต้อนรับคณะด้วยเช่นกันเพราะช่วงนี้ผมจะมีงานสถาปนามากอาจจะไม่ได้อยู่ต้อนรับจึงต้องขอรบกวนท่านอดีตนายกท่านใดที่มีความคุ้นเคยกับแทมปิน และพูดภาษาอังกฤษได้หรือภาษาจีนได้แล้วค่อยหาเวลาประชุมกันอีกครั้ง สโมสรโรตารีแทมปินจะจัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปีบริหาร 2560-2561 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ถ้าจะเดินทางไปร่วมก็ต้องไปตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 60 ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมเป็นเกียรติให้กับสโมสรโรตารีแทมปิน ขอขอบคุณครับ

อน.อดุลย์ วราเอกศิริ แจ้งข่าว



@ วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2560 ผมได้ไปร่วมอบรมผู้ช่วยผู้ว่าการภาคที่โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งานนี้มีประธานคณะกรรมการภาค 3330 และผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2560-2561 เข้าร่วมประชุม @ วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 นยล.สมชัย โสภาศรีพันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมร่วมนายกربعเลือก 4 ภาค (Multi pets) ที่โรงแรมอยุธยา แกรนด์ จังหวัดอยุธยา @ เชิญสมาชิกร่วมงานครบรอบ 25 ปี ภาค 3330 และงาน District conference วันที่ 7-9 เมษายน 2560 ณ โรงแรมไมด้าทวารดีแกรนด์ นครปฐม ขณะนี้เริ่มลงทะเบียน ติดต่อได้ที่นายกสโมสรและนายกربعเลือกครับ 7 เมษายน 2560 ฉลองครบรอบ 25 ปี ภาค 3330 ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท และในวันที่ 8 เมษายน 2560 (กลางวัน) งาน District conference ค่าลงทะเบียน 800 บาท ตอนกลางคืน งานราตรีสโมสรแห่งเกียรติยศ @ สโมสรโรตารีราชบุรี เชิญร่วมงาน “45 ปี สโมสรโรตารีราชบุรี ” วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซิติ์ ราชบุรี ที่สนใจติดต่อได้ที่นายกและเลขาสโมสร แต่กายชุดสุทนต์

### บรรยายพิเศษ โดย คุณบุญชัย ทองวิเศษสุข



@ ผมเป็นข้าราชการบำนาญตำแหน่งล่าสุดที่เกษียณคือปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นมาหลายจังหวัดแล้วครับตั้งแต่ภาคใต้ มาชัยนาท สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี โดยเริ่มตั้งแต่ ซี 3 จากนิติกร จนถึงปฏิรูปที่ดิน วันนั้นผมจะมาพูดถึงเรื่อง ที่ สปก. หลายท่านคงทราบและเคยได้ยินกันมาแล้วโดยเฉพาะข่าวดัง ๆ เกี่ยวกับที่ สปก.ที่เป็นข่าวดัง ๆ ที่วังน้ำเขียว โคราซ และที่ล่าสุดคือที่ ๆ ทำกัณฑ์ลม จังหวัดชัยภูมิ ที่ดินหลัก ๆ ในประเทศไทยมีอยู่ 2 ประเภทส่วนใหญ่คือที่หลวงทั้งหมด แต่ส่วนหนึ่งที่ประชาชน ชาวบ้านเราสามารถขอกกรรมสิทธิ์ได้คือที่โฉนด ซึ่งออกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เรื่อยมากว่า 100 ปี ที่ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของที่ได้ที่เหลือทั้งหมดเป็นที่หลวงไม่ว่าจะเป็นที่ราชพัสดุ ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ ที่ของกรมศิลป์ ล้วนเป็นของหลวงทั้งสิ้น แต่ที่เป็นปัจจัยหลัก ๆ คือ สปก.4-01 เริ่มต้นมาจากที่ป่า ป่าไม่มีมีการบุกรุกกันมากทั่วประเทศ ตั้งแต่สมัย อ.สัญญา ธรรมศักดิ์ (2518) ท่านก็มีความเห็นว่าเอาที่ดินนี้มาจัดให้ถูกต้องดีกว่าก็เลยมีการก่อตั้ง มีการออกกฎหมายเป็นพรบ .ปฏิรูปและเกิดสำนักงานปฏิรูปที่ดินที่ป่าไม้ยกมาให้ตามมติ ครม. 30 กว่าล้านไร่ เอามาจัดให้ทั่วประเทศ นี่คือที่มาของ สปก. ที่สุพรรณบุรี อำเภอลำสนธิ เป็นพื้นที่ป่าได้แก่ที่ ด่านช้าง

หนองหญ้าไซ คอนเจ็ค คือที่ สปก .หลายอาจจะมีที่กันแล้วหรือญาติ และมีปัญหาว่าจะซื้อขายกันไม่ได้ใหม่ บางทีไปจับจองผิกระเบียบข้างอันนี้มันต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เอา ที่เป็นหลัก ๆ ก่อนว่าที่ดินในประเทศไทยจะเป็น แบบนี้ คือที่มีกรรมสิทธิ์ ที่โฉนดมีอะไรที่ตรงจำหน่าย จ่าย แจก จำนอง จำน่า ก็ต้องไปที่ที่ดินจังหวัด แต่ถ้าเป็นที่ดิน สปก .กับที่ป่าไม้ ต้องมาที่ สปก. ป่า ไม้ก็คือหลัก ๆ แค่นั้นเอง ซึ่งบางท่านอาจจะมีที่ สปก. หรือมีญาติที่มีที่ สปก. และสงสัยว่าจะโอน หรือขายได้หรือไม่ โข สปก.หลักที่เขามี สนง. สปก. เพื่อป้องกันการบุกรุกป่าเพิ่มขึ้น แต่การจัดการให้เข้าทำประโยชน์ซื้อขายไม่ได้ เมื่อออกใบแล้วตกทอดกับทายาทอย่างเดียว ถ้ามีคนมาบอกว่ามีที่ถูกด้วย สวดย สวดย ดิดเขา ดิดน้ำตก ลำห้วย อันนี้ถ้ามีปัญหาจะมี สปก. . ทุกจังหวัดท่านก็ปรึกษาได้ ถ้าที่สุพรรณผมก็ยินดีครับ โทรมาถามได้ เสียเงินทองไปแล้ว แกรมถูกฟ้องกันมาเยอะแล้ว เพราะที่มันสวดยคิดเขา เขาก็อย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อ อย่างไรก็ตามให้มันถูกต้องก็แล้วกัน อีกเรื่อง ที่อยากจะทำคุยกับทุกท่านก็คือหลายท่านที่เป็น โรแทเรียนส่วนใหญ่ก็จะ เป็นเรื่องการค้าถ้าหากท่านติดตามข่าวก็จะได้ยิน โดยเฉพาะรัฐบาลยุคนี้ ท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าเราจะไปไทยแลนด์ 4.0 เราได้ยื่นกันบ่อยเลย ท่านทราบหรือไม่ว่า 4.0 มาอย่างไรผมก็เลยอยากจะทำอธิบาย ซึ่งหลายท่านอาจจะทราบแล้วเพราะท่านทำการค้า ธุรกิจอยู่ การค้าทุกอย่าง ต้องขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลกกระทบกันไปหมด แต่ไทยแลนด์ทำไม่ต้อง 4.0 เพราะตอนนี้เราไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมือง สังคม เราตามหลังสิงคโปร์ มาเลเซียมาที่หลังเราถือว่าแข่งเราแล้ว เวียดนามนำหน้าเราแล้ว เป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าเราอยู่กับที่ 4.0 มีที่มาจากทางรัฐบาลโดยรองนายกสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กับทีมงานเศรษฐกิจเขาก็คิดว่าจะให้ประเทศไทยดำเนินเศรษฐกิจสร้างความเจริญรุ่งเรืองการค้าของเราให้ทัดเทียมกับเขาซึ่งเป็น 4.0 กันหมดแล้วสืบเนื่องมาจากการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอส ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ ประชุมเรื่องเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของโลก ผลกระทบต่างๆ สิ่งแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ แต่จะเน้นเรื่องเศรษฐกิจความเป็นอยู่ซึ่ง 4.0 มาจากนายคอส มาร์ตินชวาป ชาวเยอรมัน โดยเขาแบ่งยุคเศรษฐกิจของโลกเราเป็น 4 ยุค คือ ยุค 1.0 เมื่อ 200 ปีที่แล้วที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยคิดเครื่องจักรกลไอน้ำ โดยสังคมนิยมใช้วัวควายไถนา ยุค 2.0 ช่วง 100 ปี ได้มีการคิดไฟฟ้าขึ้นมา อุตสาหกรรมจะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า เครื่องมือต่างๆ ที่ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ยุคที่ 3 คือ คส 1960 (พ.ศ. 2503) คือยุคที่คิดคอมพิวเตอร์ได้ซึ่งตอนนั้นเครื่องใหญ่กว่าห้องประชุมเราเห็นจะได้หลังจากนั้นก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ยุค 3.5 ได้มีการคิดดิจิทัลกันขึ้นมา ทุกอย่างเปลี่ยนเป็นดิจิทัลหมด และเข้าสู่ยุค 4.0 เริ่มเมื่อปีที่แล้ว 2559คือการบรรจบทั้ง 3 ระบบคือ 1.ดิจิทัล 2.ไบโอเทค 3.ฟิสิก ท่านอาจจะได้

ตอนนี้จะเป็น 5G แล้วครับ เพราะฉะนั้นทางรัฐบาลเขาก็ต้องตามให้ทันแล้วนะครับ เด็กยุคปัจจุบันเขาจะให้ไอโฟน สมาร์ทโฟนเป็นแล้วดังนั้นเทคโนโลยีต่างๆ การเปลี่ยนแปลง รัฐบาลต้องพยายามผลักดันภาครัฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม การเกษตรต่างๆ ใช้เทคโนโลยีทั้งหมดอย่างที่เห็น 10 อย่างที่จะเกิดขึ้นใหม่ท่านได้เห็นแล้ว ปัญญาประดิษฐ์ ท่านก็จะได้เห็นรถที่ไม่มีคนขับต่อไปคนจะตกงานเพราะใช้หุ่นยนต์แทนคนงานที่เขาเกิดขึ้นมา ปริ้นเตอร์พิมพ์ภาพ 3 มิติซึ่งนำมาใช้ทำงานต่างออกแบบต่างๆ ได้ เช่นที่ประเทศจีน สร้างอาคารสูงกว่า 100 ชั้นสามารถปริ้นออกมาได้แล้วหลอมเคลือบออกมาประกอบกันได้เลย เมื่อก่อนต้องใช้เวลานานมากกว่าจะออกแบบได้แต่ปัจจุบันนี้ประมาณ 8 เดือน รัฐบาลก็เร่งประชาสัมพันธ์กันอย่างเต็มที่ 4.0 การใช้พลังงานไฟฟ้าจะเริ่มลดลงจะใช้พลังงานแสงแดดตามบ้าน รถยนต์จะไม่มีคนขับ ปิมน้ำมันจะหมดไป เศรษฐกิจทางตะวันออกกลางจะกลายเป็นคนจน ยุคนี้สามารถใช้แผ่นฟิล์มรับแสงแดด สามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่ซึ่งสมัยนี้สร้างจากลิเทียมซึ่งสามารถเก็บพลังงานได้มหาศาล 24 ชั่วโมงผลกระทบอีกอย่างระบบการเงินธนาคาร ธนาคารก็จะเริ่มปิดตัวลงไปเรื่อยๆ เพราะเขาจะเลิกใช้ระบบเงินกระดาษแล้วก็จะใช้บัตร โอนเงินก็ผ่านบัตรเป็นการลดต้นทุน พนักงานธนาคารจะลดลงไปเรื่อย ๆ สิ่งที่เป็นรูปธรรมที่หลายท่านหากตามข่าวการเงินเมืองไทย ซีพี คุณชนินทร์ เกียรติวนนท์ จับมือกับเจ็ทหมา เศรษฐีชาวจีนยุคปัจจุบันร่วมมือกันที่จะชำระเงินโอนเงินผ่านตู้ ผ่าน เซเว่น ได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านมือถือระบบ 5G จะมา การรายงานผลต่าง ๆ สามารถใช้ภาพการรายงานผลสุขภาพไปยังโรงพยาบาลได้ตลอดผ่านมือถือ สมาร์ทโฟนนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบ สร้างเขาค้นตัวกันมาก เขาปรับตัวกันเขามีเงินเยอะ มีทุน ท่านจะเห็นว่าเราสามารถสั่งให้ปิด-เปิดตู้เย็น ปิดไฟ เปิดไฟจากที่ทำงานได้ ปิดทีวีโดยผ่านมือถือ เมืองไทยที่กำลังปรับ แต่เรานั้นเรื่องอุตสาหกรรม เน้นทางการเกษตรทำอะไรแล้วมีกำไรมากขึ้น โคนเน้นชีวภาพทางการเกษตร ปลอดสาร ข้าว 1 ไร่ 80 ถังจะได้ 180 ถังเงินตอนนี้ได้ถึง 200 ถัง ครับ

นยล.สมชัย โสภาศรีพันธ์ แจ้งข่าว



@ วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ ผมได้ไปประชุม Multi pets หลังจากประชุมก็ได้ความรู้ว่าต้องประชุมเพื่อจัดตั้งกรรมการ 5 ฝ่ายเพื่อเป็นกรรมการบริหารสโมสร ในปีบริหาร 2560-2561 กรรมการก็มี เลขาสโมสร ประธานบำเพ็ญประโยชน์ ประธานมูลนิธิโรตารี

